

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4 พ.ย.67 เมียนมา “KIA ยึดเมืองติดชายแดนจีนในรัฐคะฉิ่นเพิ่มอีก 1 แห่ง”

สนข. Irrawaddy รายงานอ้างคำกล่าวของ พ.อ.นอบู โฆษกของกองทัพคะฉิ่นอิสระ (KIA) ระบุว่า KIA และพันธมิตร เข้าควบคุมเมืองพิมอ ในรัฐคะฉิ่น ซึ่งติดชายแดนจีนได้เมื่อ 2 พ.ย.67 หลังจากยึดกองบัญชาการ กองกำลังรักษาชายแดน (BGF) กองพันที่ 1001 ได้สำเร็จ และมีเป้าหมายจะยึดเมือง Ganfai อยู่ห่างจากเมืองพิมอ 14 กม. ซึ่งมีฐานปฏิบัติการของกองทัพเมียนมาตั้งอยู่เป็นลำดับถัดไป ขณะที่จีนยังคงเรียกร้องให้เกิดสันติภาพตามแนวชายแดน และขอให้ KIA ยุติการสู้รบกับกองทัพเมียนมา แต่ KIA ระบุว่า จะปฏิบัติการโจมตีจนกว่ากองทัพเมียนมาจะพ่ายแพ้ ปัจจุบัน KIA ปฏิบัติการโจมตีทหารเมียนมาร่วมกับกลุ่มต่อต้านที่สังกัดรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ในพื้นที่รัฐคะฉิ่น ภาคสะแกงตอนเหนือ และรัฐฉานตอนเหนือ

6 พ.ย.67 เมียนมา “กองทัพเมียนมายิงสกัดโดรนที่มุ่งสังหาร พล.อ.อาวุโส มินอองโล่ง”

สนข. Irrawaddy รายงานว่า กองทัพเมียนมายิงสกัดอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน 3 ลำ ที่มุ่งโจมตี พล.อ.อาวุโส มินอองโล่ง ผบ.ทสส./ประธาน SAC และรักษาการประธานาธิบดีเมียนมา ขณะกำลังเดินทางขึ้นเครื่องบินที่ทำอากาศยานนานาชาติเนปยีดอ เมื่อ 5 พ.ย.67 เพื่อไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Summit) ครั้งที่ 8 ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน โดยระเบิดที่สกัดได้ตกอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 3 กม. ด้านแพลตฟอร์ม Telegram ของผู้สนับสนุนรัฐบาลเมียนมา ระบุว่า การลอบโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามในการสังหาร พล.อ.อาวุโส มินอองโล่ง

10 พ.ย.67 สิงคโปร์ “ความคืบหน้าเหตุใช้มีดทำร้ายบาทหลวงในสิงคโปร์”

ตำรวจสิงคโปร์แถลงถึงความคืบหน้ากรณีชายชาวสิงคโปร์เชื้อสายสิงหล วัย 37 ปี ใช้มีดพกทำร้ายบาทหลวงในโบสถ์ย่าน Bukit Timah ได้รับบาดเจ็บ เมื่อ 9 พ.ย.67 ว่า ตำรวจตรวจพบอาวุธมีดและก้อนทั้งหมด 5 ชิ้นในตัวผู้ก่อเหตุ เบื้องต้นเชื่อว่าก่อเหตุโดยลำพัง ไม่น่าจะเป็นการก่อการร้าย หรือมีแรงจูงใจด้านศาสนา ขณะที่ผู้ก่อเหตุซึ่งอ้างว่านับถือศาสนาคริสต์ มีประวัติทำร้ายร่างกายและใช้สารเสพติด จะถูกนำตัวขึ้นศาลใน 11 พ.ย.67 ในข้อหาทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงด้วยการใช้อาวุธที่เป็นอันตราย ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต โดยตำรวจจะขอให้ศาลอนุมัติให้ควบคุมตัวไว้ที่สถาบันสุขภาพจิตเพื่อประเมินสภาวะทางจิตร่วมด้วย นอกจากนี้ มท.สิงคโปร์ มีการปรับเปลี่ยนการลาดตระเวนบริเวณศาสนสถานเพื่อสร้างความมั่นใจให้สาธารณชนหลังจากเกิดเหตุดังกล่าว

11 พ.ย.67 เมียนมา “เกิดเหตุยิงจรวดโจมตีฐานบินในภาคมัณฑะเลย์ของเมียนมา”

สนข. Myanmar Now รายงานว่า ในวันเดียวกันเกิดเหตุยิงจรวดโจมตีฐานบิน Shan Te ในเมืองมิตีลา ภาคมัณฑะเลย์ของเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกองพลทหารราบเบา (Light Infantry Division-LID) 99 และโรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของ กท.เมียนมา แต่ยังไม่มียางานผู้เสียชีวิต และความเสียหายต่ออาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีดังกล่าว ขณะที่กองทัพเมียนมาเข้มงวดมาตรการ รปภ. และการตรวจตราบุคคลและพาหนะที่สัญจรผ่านรอบพื้นที่ ทั้งนี้ เมืองมิตีลาเป็นฐานเสี่ยงสำคัญของพรรคเพื่อความเป็นปึกแผ่นและการพัฒนาแห่งสหภาพ (USDP) ฝ่ายกองทัพ ทั้งยังเคยเกิดเหตุโจมตีจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นใช้จรวดขนาด 107 ม.ม. ซึ่งสามารถยิงโดยใช้แบตเตอรี่และไม่ต้องใช้แท่นยิงจรวด และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีชนิดปักติดลำตัว

12 พ.ย.67 เมียนมา “กองทัพอาระกัน (AA) ยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมียนมาตก”

สนข. The Irrawaddy รายงานว่า กองทัพอาระกัน (AA) ยิงเฮลิคอปเตอร์ รุ่น MI-17 ของกองทัพเมียนมา จำนวน 1 ลำ ตกที่ภาคมะก่วย เมื่อ 10 พ.ย.67 ขณะกองทัพเมียนมานำเฮลิคอปเตอร์ 4 ลำ ปฏิบัติภารกิจขนส่งเสบียง กำลังเสริม และนำทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกับ AA กลับไปยัง บก.ภาคทหารบก ภาค ตต.ต. ที่เมืองอัน รัฐยะไข่ หลังจาก AA ปิดล้อมรอบพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่ ต.ค.67 และโจมตีเพื่อขับไล่ทหารออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันมีทหารเมียนมาที่เหลือประจำการป้องกันพื้นที่เมืองอันคือ กองพันทหารราบเบาที่ 371 และกองพันตำรวจในเมือง

26 พ.ย.67 เมียนมา “ชาวต่างชาติ 39 คน หลบหนีจากฐาน Scammer ในเมียนมาเข้าไทย”

สนช. Mizzima รายงานว่า ชาวต่างชาติ 39 คน (ศรีลังกา 32 คน เนปาล 5 คน มาเลเซีย 1 คน และรัสเซีย 1 คน) หลบหนีจากฐานที่ตั้งอาชญากรรมออนไลน์ (Scammer) ในเมืองเมียวดี เมียนมา ข้ามเข้าฝั่งไทย ผ่านแดน อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อ 24 พ.ย.67 เพื่อขอความช่วยเหลือจากทางการไทย โดยผู้หลบหนีระบุว่าถูกหลอกจากโฆษณาออนไลน์ให้มาทำงานได้รับค่าจ้างสูง แต่พบว่าให้มาทำงานหลอกหลวงออนไลน์ เบื้องต้นตำรวจไทยระบุตัวผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ และประสาน กับสถานทูตแต่ละประเทศเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายต่อไป

เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

3 พ.ย.67 อินเดีย “อินเดียปฏิเสธข้อกล่าวหากรณี รมว.มท.เกี่ยวข้องกับเหตุลอบสังหารผู้นำชาวซิกข์”

เว็บไซต์ The Hindu รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงของนาย Randhir Jaiswal โฆษก กต.อินเดีย เมื่อ 2 พ.ย.67 ว่า อินเดียปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายเดวิด มอร์ริสัน รมช.กต.แคนาดา กรณีอ้างว่านายอมิต ซาห์ รมว.มท.อินเดีย มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุลอบสังหารนาย Hardeep Singh Nijjar ศาสตราจารย์ชาวซิกข์ และหัวหน้ากลุ่มแบ่งแยกดินแดน Khalistan Tiger Force (KTF) พร้อมตอบโต้แคนาดาว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริง และส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างอินเดียกับแคนาดา ขณะเดียวกัน อินเดียได้เรียกพบ น.ส.Jennifer Daubeny อุปทูตรักษาการสำนักงานข้าหลวงใหญ่แคนาดา ประจำกรุงนิวเดลี เพื่อประท้วงข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อรัฐบาลแคนาดา เมื่อ 1 พ.ย.67

7 พ.ย.67 ปากีสถาน “เหตุลอบวางระเบิดที่สถานีรถไฟในบาโลจิสถาน ของปากีสถาน เสียชีวิต 17 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการปากีสถานที่ระบุว่า เกิดเหตุลอบวางระเบิดที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองแควตตา ซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดบาโลจิสถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถาน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 20 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 53 ราย ขณะเดียวกันผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเมืองแควตตา คาดการณ์ว่าอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านทางการท้องถิ่นของจังหวัดบาโลจิสถาน ระบุว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้น ขณะที่ประชาชนมากกว่า 100 ราย กำลังต่อแถวซื้อตั๋วรถไฟอยู่ในสถานีรถไฟแห่งนี้ และล่าสุดกองกำลังปลดปล่อยบาโลจิสถาน (BLA) ออกมาประกาศว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในครั้งนี้

10 พ.ย.67 อินเดีย “อินเดียยิงสกัดอากาศยานไร้คนขับของปากีสถานได้มากกว่า 200 ลำ”

เว็บไซต์ The Hindu รายงานว่า กองกำลังความมั่นคงชายแดน (Border Security Force-BSF) ของอินเดีย ประสบความสำเร็จในการยิงสกัดอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ของปากีสถาน จำนวนมากกว่า 200 ลำ ซึ่งรุกล้ำน่านฟ้าอินเดียบริเวณพรมแดนระหว่างรัฐปัญจาบกับปากีสถาน เมื่อ 9 พ.ย.67 โดยโดรนที่ตรวจพบส่วนใหญ่ผลิตจากจีน และนำมาใช้ในการลำเลียงยาเสพติด อาวุธขนาดเล็ก และลูกกระสุน จนท.BSF กล่าวถึงความสำเร็จดังกล่าวว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นขีดความสามารถของ BSF ที่มีความแม่นยำ การดำเนินกลยุทธ์สำหรับปฏิบัติการต่อต้านโดรน และการใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อตอบโต้ปากีสถานตลอดแนวชายแดน อีกทั้งระบุว่าจำนวนโดรนที่ยิงสกัดได้ในปี 2567 เพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2566 ทั้งนี้ การลักลอบขนของผิดกฎหมายจากปากีสถานโดยใช้โดรนบริเวณเขต Amritsar และเขต Tarn Taran ของรัฐปัญจาบ เพิ่มจำนวนขึ้นตั้งแต่ปี 2562-2563 ซึ่งปัจจุบันการลักลอบขนของผิดกฎหมายทางอากาศมีจำนวนมากกว่าทางภาคพื้นดิน

17 พ.ย.67 ปากีสถาน “กลุ่มติดอาวุธโจมตีเขตกะลัต ในปากีสถาน เจ้าหน้าที่กองกำลังเสียชีวิต 7 นาย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการปากีสถานที่ระบุว่า เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธก่อเหตุโจมตีพื้นที่เขตกะลัต ในจังหวัดบาโลจิสถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมื่อ 16 พ.ย.67 ทำให้มีเจ้าหน้าที่กองกำลังกึ่งทหาร เสียชีวิตอย่างน้อย 7 นาย และบาดเจ็บ 18 นาย ขณะเดียวกันกองกำลังปลดปล่อยบาโลจิสถาน (BLA) ออกมาประกาศว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ ทั้งนี้ BLA ยังเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองควอตตา จังหวัดบาโลจิสถาน เมื่อ 9 พ.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 32 รายด้วย

21 พ.ย.67 ปากีสถาน “คนร้ายก่อเหตุกราดยิงขบวนรถขามุสลิมชีอะห์ในปากีสถาน ผู้เสียชีวิต 42 ราย

สนข.ต่างประเทศ รายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงขบวนรถยนต์ในแคว้นแคบาร์ปคตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 42 ราย และได้รับบาดเจ็บ 20 ราย โดยกลุ่มคนร้ายได้ลงมือก่อเหตุขณะขบวนรถของขามุสลิมชีอะห์กำลังเดินทางจากเมืองปาราชินาร์ไปยังเมืองเปซาวาร์ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ทางการปากีสถานเปิดเส้นทางหลวงที่เคยปิดชั่วคราว เนื่องจากปะทะกันระหว่างขามุสลิมนิกายซุนนีและขามุสลิมชีอะห์ในพื้นที่เดียวกัน เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจและทางการปากีสถานกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครหรือกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบ

ตะวันออกกลาง

31 ต.ค.67 **อิสราเอล “อิสราเอลอ้างอิหร่านเตรียมให้กลุ่มตัวแทนในอิรักโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้”**

เว็บไซต์ Axios รายงานอ้างการคาดการณ์ของหน่วยข่าวกรองอิสราเอล ว่า อิหร่านเตรียมให้กลุ่มติดอาวุธตัวแทน (Proxy) ในอิรัก ส่งอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และยิงขีปนาวุธพิสัยไกลจำนวนมากจากอิรักโจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอล เพื่อตอบโต้กรณีอิสราเอลใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีอิหร่าน เมื่อ 26 ต.ค.67 โดยประเมินว่า การโจมตีอิสราเอลอาจเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใน 5 พ.ย.67 อย่างไรก็ตาม จันท.สหรัฐฯ เปิดเผยว่ายังไม่มีข่าวสารยืนยันว่าอิหร่านตัดสินใจตอบโต้อิสราเอลโดยใช้ Proxy ในอิรัก ทั้งนี้ เชื่อว่าอิหร่านพยายามไม่โจมตีตอบโต้อิสราเอลโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อิสราเอลตอบโต้กลับด้วยการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์สำคัญในอิหร่านอีก เฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและที่ตั้งด้านนิวเคลียร์ จึงเลือกใช้ Proxy ในภูมิภาคให้ก่อเหตุโจมตีตอบโต้แทน ซึ่งเป็นแนวทางที่อิหร่านใช้มาตลอด

31 ต.ค.67 **อิสราเอล “อิซบูลลฮ์โจมตีพื้นที่ทางเหนือของอิสราเอล ทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย”**

กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) แถลงว่า กลุ่มอิซบูลลฮ์ในเลบานอนยิงจรวดประมาณ 90 ลูกเข้าโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลหลายพื้นที่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย โดยเหตุโจมตีที่เมือง Metula ตัดพรมแดนเลบานอน ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานชาวไทย 4 ราย และชาวอิสราเอล 1 ราย และเหตุโจมตีเมือง Haifa ทำให้มีชาวอิสราเอลเสียชีวิต 2 ราย นับเป็นการโจมตีจากกลุ่มอิซบูลลฮ์ที่ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากที่สุด นับตั้งแต่อิสราเอลยกระดับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเมื่อปลาย ก.ย.67 ทั้งนี้ ชาวอิสราเอลในเมือง Metula อพยพออกจากครัวเรือนตั้งแต่ ต.ค.66 เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและแรงงานภาคการเกษตร และเมื่อ 30 ก.ย.67 IDF ประกาศให้เมือง Metula เป็นพื้นที่ปิดทางทหาร โดยสั่งห้ามพลเรือนเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว และจะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้น

1 พ.ย.67 เลบานอน “กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตี ในหลายพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน”

สนข.ต่างประเทศ รายงานว่า ในวันเดียวกันกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ทางตอนใต้ ของเลบานอน อาทิ กรุงเบรุต เมืองนาบาติเยห์ เมืองยาห์มาร์ อัล-ซากิฟ และเมืองไทร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย ซึ่งเป็นนักรบกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลอห์ ขณะเดียวกัน สนข.WAFA ของทางการปาเลสไตน์ รายงานว่า กองทัพอิสราเอลยังปฏิบัติการโจมตีเมืองเดียร์ อัล-บาลาห์ เมืองอัล-ซาเวย์ดา และค่ายผู้ลี้ภัยนุเซรัต ทางตอนกลางของฉนวนกาซา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 47 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ด้าน สธ.ปาเลสไตน์ในกาซา เรียกร้องให้หน่วยงานระหว่างประเทศทั้งหมด ร่วมกันปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลในฉนวนกาซา จากการโจมตีของกองทัพอิสราเอล

2 พ.ย.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซา ผู้เสียชีวิต 68 ราย”

สนข.Reuters รายงานว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ ในพื้นที่เมืองเดียร์ อัล บาลาห์ เมืองอัลซาวายดา และค่ายผู้ลี้ภัยนุเซรัต ทางตอนกลางและตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 1 ต.ค.67 ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 68 ราย ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอล สั่งหารนายอิซซ์ อัล-ดิล เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาส ด้วยการโจมตีทางอากาศในเมืองขานยูนิส ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา โดยอ้างว่านายอิซซ์ อัล-ดิล เป็นหนึ่งในสมาชิกระดับสูงของกลุ่มฮามาสกลุ่มสุดท้ายที่ยังเหลือรอด ทั้งนี้ นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล เน้นย้ำว่าการกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แม้จะมีแรงกดดันหรือข้อจำกัดใด ๆ ก็ตาม

2 พ.ย.67 อิสราเอล “กลุ่มฮิซบอลลอห์ยิงขีปนาวุธ 3 ลูก โจมตีเมืองอัล-ติราในอิสราเอล บาดเจ็บ 19 ราย”

สนข.AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทัพอิสราเอล ที่ระบุว่า ในวันเดียวกันกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลอห์ ซึ่งเคลื่อนไหวบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอน ยิงขีปนาวุธจำนวน 3 ลูก โจมตีพื้นที่เมืองอัล-ติรา ทางตอนกลางของอิสราเอล ส่งผลให้มีชาวอิสราเอลได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 19 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอล ระบุว่าสามารถยิงสกัดกั้นขีปนาวุธเหล่านี้บางส่วน พร้อมยืนยันว่าทางการอิสราเอลจะไม่หยุดปฏิบัติการทางทหารในทางตอนใต้ของเลบานอน จนกว่าจะกวาดล้างกลุ่มฮิซบอลลอห์ได้สำเร็จ

3 พ.ย.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยนุเซรัต เสียชีวิต 42 ราย”

สนช. AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ ดร. มาร์วาน อาบู นาเซอร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อัล-เอาดา ที่ตั้งอยู่ในค่ายจาบาเลีย ซึ่งเป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดของฉนวนกาซา เมื่อ 2 พ.ย.67 ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอล เปิดปฏิบัติการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยนุเซรัต ทางตอนกลางของฉนวนกาซา ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 42 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 150 ราย ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลออกแถลงการณ์โดยอ้างว่า ทหารอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐาน และนักรบของกลุ่มติดอาวุธฮามาสหลายคนที่อยู่ภายในเมืองราฟาห์ ทางตอนใต้ และพื้นที่อื่น ๆ ทางตอนกลางของฉนวนกาซา

3 พ.ย.67 ทะเลแดง “กบฏฮูษียืนยันจะโจมตีเรือพาณิชย์ทุกลำในทะเลแดงที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล”

พลจัตวา Yahya Saree โฆษกกองกำลังติดอาวุธของกบฏ Houthi ในเยเมน แถลงว่า กบฏฮูษีจะโจมตีเรือพาณิชย์ทุกลำในทะเลแดงและน่านน้ำใกล้เคียง ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับอิสราเอล โดยไม่คำนึงว่าเรือเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ไม่ใช่อิสราเอล จนกว่าอิสราเอลจะยุติการปิดล้อมฉนวนกาซาในปาเลสไตน์ และรุกรานเลบานอน ทั้งนี้ การแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่าบริษัทเดินเรือหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล พยายามขายและโอนทรัพย์สินให้กับบริษัทอื่นหรือจดทะเบียนในชื่ออื่น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เรือตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจากกบฏฮูษี

4 พ.ย.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซา ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 31 ราย”

สนช. Reuters รายงานว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา ได้แก่ เมืองเบต-ลาฮียา จาบาเลีย กาชาชิตี และข่านยูนิส เมื่อ 3 พ.ย.67 เพื่อกดดันให้ชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากพื้นที่เหล่านี้ ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตรวมกัน อย่างน้อย 31 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่าสามารถสังหารผู้ก่อการร้ายจำนวนมากในเมืองจาบาเลีย และหลายพื้นที่ทางตอนกลางของฉนวนกาซา แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานประสานงานกิจกรรมของรัฐบาลอิสราเอลในดินแดนที่ถูกล้อม (COGAT) ระบุว่า กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซายังคงใช้โครงสร้างพื้นฐานพลเรือน และสถานพยาบาล เป็นสถานที่กบดาน

7 พ.ย.67 เลบานอน “กองทัพอิสราเอลเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบอย่างต่อเนื่องในเลบานอน”

พลโท เฮอร์ซี ฮาเลวี เสนาธิการกองทัพอิสราเอล แถลงการณ์ระบุว่า ขณะที่ความพยายามทางการทูตยังคงดำเนินต่อไปเพื่อบรรลุข้อตกลงในเลบานอน กองทัพอิสราเอลก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการสู้รบอย่างต่อเนื่องในเลบานอน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายปฏิบัติการภาคพื้นดิน นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ โดยกองทัพอิสราเอลโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มอิซบูลลอห์หลายแห่ง ทั้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน กรุงเบรุต หุบเขาเบกา และซีเรีย ตำนานายนาอิม กัสเซม หัวหน้ากลุ่มอิซบูลลอห์ ระบุว่า การเจรจาหยุดยิงทางอ้อมผ่านรัฐบาลเลบานอนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออิสราเอลตัดใจยุติการโจมตีเลบานอน พร้อมย้ำว่าความคืบหน้าในสนามรบเท่านั้นที่จะยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มอิซบูลลอห์ ไม่ใช่ความเคลื่อนไหวทางการเมือง

ทั้งนี้ การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มอิซบูลลอห์ในเลบานอนตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน เมื่ออิสราเอลเพิ่มปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางใต้และทางตะวันออกของกรุงเบรุต และยิงรุกล้ำภาคพื้นดินข้ามพรมแดนเข้ามาในหมู่บ้านหลายแห่งของเลบานอนด้วย ขณะเดียวกัน ความพยายามทางการทูตของสหรัฐในการยับยั้งการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มอิซบูลลอห์ ซึ่งมีข้อเสนอหยุดยิง 60 วันรวมอยู่ ต้องสะดุดลงตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

7 พ.ย.67 เยเมน “กบฏฮูษีในเยเมน ยืนยันจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์”

นาย Abdul Malik al Houthi ผู้นำกลุ่มกบฏฮูษี แถลงเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนในการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ของกลุ่มกบฏฮูษี และกลุ่มฮูษีจะยังคงกำหนดเป้าหมายต่อเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรต่อไป พร้อมวิจารณ์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งล่าสุดว่า จะล้มเหลวในการยุติความขัดแย้งในภูมิภาค ต.กลาง หลังจากในอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เคยล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาในเยเมน ปาเลสไตน์ เลบานอน ซีเรีย อิหร่าน และอิรัก รวมถึงล้มเหลวในการผ่านข้อตกลงแห่งศตวรรษ (Deal of the Century) ที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เคยเสนอเพื่อเป็นแผนสันติภาพในการแก้ไขปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เมื่อปี 2563 ขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยแรก (ระหว่าง 2560-2564)

10 พ.ย.67 อิหร่าน “ทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่เบื้องหลังแผนลอบสังหารนายโดนัลด์ ทรัมป์”

นายเอสมาอิล บาแกอี โฆษก กต.อิหร่าน ออกแถลงการณ์ระบุว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ ที่อ้างว่าอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนลอบสังหารนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อ 7 ต.ค.67 ถือเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่น่ารังเกียจโดยกลุ่มต่อต้านอิหร่าน เพื่อให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยอิหร่านจะทำทุกวิถีทางภายใต้กฎหมายระดับชาติและระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวอิหร่าน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ ตั้งข้อหานายพาร์ฮาดซาเครี ชายชาวอิหร่าน ว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่วางแผนลอบสังหารต่อเป้าหมายของอิหร่าน ซึ่งรวมถึงทรัมป์ด้วย

11 พ.ย.67 เลบานอน “อิสราเอลรับเป็นผู้ระเบิดอุปกรณ์สื่อสารอิซบูลลฮ์”

โฆษกรัฐบาลอิสราเอล ออกแถลงรับว่า นายกรัฐมนตรี เบนจามิน-เนทันยาฮู คือผู้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการโจมตีอุปกรณ์สื่อสารของกลุ่มอิซบูลลฮ์ ซึ่งได้ทำให้เกิดการระเบิดพร้อมกันในหลายพื้นที่ของเลบานอนก่อนหน้านี้ นับเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลยอมรับว่าอยู่เบื้องหลัง ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่าง 17-18 ก.ย.67 ซึ่งได้เกิดการระเบิดของ เพจเจอร์และวิทยุสื่อสารจำนวนมาก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สมาชิกอิซบูลลฮ์นิยมใช้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกัน 42 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 3,400 ราย

11 พ.ย.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา เสียชีวิตอย่างน้อย 40 ราย”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา และศูนย์สิทธิมนุษยชนปาเลสไตน์ (PCHR) ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา ซึ่งรวมถึงเมืองจาบาเลีย และเมืองกาซา ซิตี ทางตอนเหนือ เมื่อ 10 พ.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 40 ราย และอาคารที่อยู่อาศัยหลายหลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้

16 พ.ย.67 เลบานอน “สหรัฐฯ ผลักดันข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอล-ฮิซบอลลอฮ์”

สนข.CNN รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงของ จนท.ระดับสูงของเลบานอน ว่า นาง Lisa Johnson ออท.สหรัฐฯ/กรุงเบรุต เสนอร่างข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอล-กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ ให้กับกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ ผ่านทางนาย Nabih Berri ประธานรัฐสภาเลบานอน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับกลุ่ม โดยกลุ่มฮิซบอลลอฮ์อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขในข้อตกลง และคาดว่าจะตอบรับข้อตกลงดังกล่าวภายใน พ.ย.67 ทั้งนี้ สนข.CNN ประเมินว่า อิสราเอลจะเร่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าว เพื่อเป็นของขวัญแสดงความยินดีและต้อนรับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐฯ ที่จะเข้ารับพิธีสาบานตนใน ม.ค.68

17 พ.ย.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลโจมตีโรงเรียนของ UN ในกาซาซิตี เสียชีวิต 10 ราย”

สนข.Al-Jazeera รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของ สธ.ปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีโรงเรียนแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเป็นสถานที่หลบภัยชั่วคราวของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ในเมืองกาซา ซิตี้ ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา เมื่อ 16 พ.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่าสามารถสกัดกั้นจรวด 2 ลูก ที่ยิงมาจากพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาได้สำเร็จ ทั้งนี้ สธ.ปาเลสไตน์ รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์จากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซา ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 43,700 ราย

17 พ.ย.67 เลบานอน “กองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศในเลบานอน ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของ สธ.เลบานอน ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเลบานอน ได้แก่ เขตบาอัลเบค ทางตะวันออก และเมืองคฟาร์ เท็บนิต ทางตอนใต้ เมื่อ 16 พ.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 ราย รวมทั้งยังมีผู้สูญหาย 2 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่า ทหารอิสราเอลโจมตีต่อเป้าหมายคลังเก็บอาวุธยุทธโธปกรณ์และศูนย์บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลอฮ์ ซึ่งเคลื่อนไหวกว้างขวางในทางตอนใต้ของเลบานอน นอกจากนี้ ยังระบุว่า มีทหารอิสราเอล 1 นาย เสียชีวิตระหว่างการสู้รบกับกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ทางตอนใต้ของเลบานอน

19 พ.ย.67 **ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา ผู้เสียชีวิต 20 ราย”**

สนข.Reuters รายงานว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา อาทิ เมืองกาซาซิตี เมืองราฟาห์ เมืองอัล-มาวาซี และค่ายผู้ลี้ภัยนุเซรัต เมื่อ 18 พ.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ขณะที่ สธ.ปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ระบุว่าในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลทั่วฉนวนกาซา 76 ราย อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้

25 พ.ย.67 **ฉนวนกาซา “คณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะประชุมเพื่ออนุมัติข้อตกลงการหยุดยิงกับเลบานอน”**

สนข. Reuters รายงานว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิสราเอลประกาศว่าคณะรัฐมนตรีของอิสราเอล จะประชุม ในวันอังคารเพื่ออนุมัติข้อตกลงการหยุดยิงกับอียิปต์และเลบานอน เจ้าหน้าที่เลบานอนได้รับแจ้งจากสหรัฐฯ ว่าข้อตกลงอาจถูกประกาศ "ภายในไม่กี่ชั่วโมง" โดยข้อตกลงดังกล่าว จะรวมถึงการถอนทหารอิสราเอลออกจากภาคใต้ของเลบานอนและการประจำการทหารของกองทัพเลบานอนในพื้นที่ชายแดนที่เป็นพื้นที่ของกลุ่มอียิปต์และเลบานอนภายใน 60 วัน อีกทั้งยังมีคณะกรรมการห้าประเทศรวมถึงฝรั่งเศส โดยมีสหรัฐฯ เป็นประธานในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลง

27 พ.ย.67 **ฉนวนกาซา “อิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลล์ฮ์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิง”**

สนข.ต่างประเทศรายงานว่ อิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลล์ฮ์ในเลบานอน บรรลุข้อตกลงหยุดยิง ที่เสนอโดยสหรัฐฯ และฝรั่งเศส และมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อ 27 พ.ย.67 โดยข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 60 วัน กำหนดให้กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ต้องถอนกำลังทหารออกจากเลบานอน ขณะที่กลุ่มฮิซบอลล์ฮ์ต้องปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ที่ 1701 เมื่อปี 2549 คือถอนกองกำลังติดอาวุธออกไปเหนือแม่น้ำลิตานี ห่างจากพรมแดนอิสราเอล ประมาณ 30 กม. จากนั้น กองทัพเลบานอน ประมาณ 5,000 นาย และกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอน (UNIFIL) จะทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ ในพื้นที่ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการที่นำโดยสหรัฐฯ ทำหน้าที่ดูแลให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง โดยหากกองทัพเลบานอนและ UNIFIL ไม่สามารถควบคุมให้กลุ่มฮิซบอลล์ฮ์ดำเนินการตามข้อตกลงได้ จะอนุญาตให้อิสราเอลกลับมาใช้กำลังทหารในการต่อต้านกลุ่มฮิซบอลล์ฮ์

แอฟริกา

9 พ.ย.67 ชูดาน “กองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วปิดล้อมเมืองในชูดาน เสียชีวิต 200 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า กองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็ว (RSF) เปิดปฏิบัติการปิดล้อมเมืองอัล ฮิลาลียา ทางตอนกลางของชูดาน ทำให้มีพลเมืองชาวชูดานเสียชีวิตกว่า 200 ราย จากการโจมตี คุกคาม ความเจ็บป่วย ความหิวโหย และพิษจากสารเคมี ท่ามกลางปัญหาความขาดแคลนความช่วยเหลือทางการแพทย์ในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กองกำลัง RSF ปิดล้อมเมืองอัล ฮิลาลียา เป็นเวลา 10 วันแล้ว ส่งผลให้ประชาชนในเมืองดังกล่าว เผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลพวงของความขัดแย้งระหว่างกองทัพชูดานและกองกำลัง RSF ซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงกลาง เม.ย.66 โดยคาดการณ์ว่า มีผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงดังกล่าวมากกว่า 24,000 ราย

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

1 พ.ย.67 ยูเครน “รัสเซียใช้ซีปนาวุธโจมตีสถานีตำรวจในเมืองคาร์คิฟของยูเครน”

สนช.Aljazeera รายงานอ้างแถลงของ พล.ต.อ.Ivan Vygivsky ผบ.ตร.ยูเครน ว่า กองทัพรัสเซียใช้ซีปนาวุธ S-300 จำนวน 2 ลูก โจมตีเมืองคาร์คิฟ สร้างความเสียหายแก่สถานีตำรวจยูเครน มีนายตำรวจอาวุโสเสียชีวิต 1 นาย คือ พ.ต.อ.Andriy Matviyenko และผู้ได้รับบาดเจ็บ 30 คน โดยการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นวันเดียวกันหลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศจะให้เงินช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติม 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ยูเครน ในหวังที่ยูเครนเตรียมเผชิญหน้ากับกองทัพรัสเซียที่ได้รับการสนับสนุนจากทางทหารจากเกาหลีเหนือ ทั้งนี้เมืองคาร์คิฟ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของยูเครน มีประชากร 1.1 ล้านคน อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 30 กม. เป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศของรัสเซียอย่างต่อเนื่อง

3 พ.ย.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียใช้โดรนโจมตีกรุงเคียฟของยูเครน เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 นาย”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของของทางการยูเครน ที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน หลายลำ โจมตีกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน เมื่อ 2 พ.ย.67 ทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 1 นาย และอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ ด้านพลเอกเซอร์ฮีย์ ป็อบโก หัวหน้าฝ่ายบริหารทางทหารของกรุงเคียฟ ยืนยันว่าโดรนของกองทัพรัสเซียทุกลำที่มุ่งหน้าโจมตีพื้นที่ดังกล่าว ถูกกองกำลังยูเครนทำลายหมดแล้ว ขณะที่กองกำลังยูเครน รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ สามารถทำลายโดรนของกองทัพรัสเซีย จำนวน 39 ลำ จากทั้งหมด 71 ลำ ที่กำลังโจมตีในหลายพื้นที่ของประเทศ

5 พ.ย.67 สหรัฐฯ “สหรัฐฯ เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันเลือกตั้ง”

สนช.Reuters รายงานว่า รัฐบาลระดับมลรัฐหลายแห่งในสหรัฐฯ เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดในวันเลือกตั้ง อาทิ การจัดแนวป้องกันล้อมรอบสถานที่นับคะแนนเสียงในรัฐเนวาดา การเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ โดรน และหน่วยซุ่มยิงในระดับเฝ้าระวังสูงสุดในรัฐแอริโซนา รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากกองกำลังป้องกันชาติ (National Guard) เพื่อช่วยรักษาความสงบในรัฐเนวาดา โอเรกอน และวอชิงตัน เนื่องจากกังวลถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการชุมนุมประท้วงหรือเหตุรุนแรงในวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้ง เฉพาะอย่างยิ่งใน swing states จากการแข่งขันทางการเมืองรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนรองประธานาธิบดีคามารา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต กับผู้สนับสนุนอดีตรองประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน

6 พ.ย.67 สหรัฐฯ “หน่วยเลือกตั้งสหรัฐฯ หลายแห่งถูกขู่วางระเบิด”

เจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ของสหรัฐฯ ระบุว่า หน่วยเลือกตั้งในรัฐสมรภูมิหรือสวิงสเตท 4 แห่ง ได้แก่ จอร์เจีย มิชิแกน แอริโซนา และวิสคอนซิน ได้รับอีเมลขู่วางระเบิด แต่ทั้งหมดเป็นข่าวปลอม และการลงคะแนนเลือกตั้งยังคงเดินหน้าไปตามปกติ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจีย ระบุว่าหน่วยเลือกตั้งบางแห่งที่ถูกขู่วางระเบิดจะมีการขยายเวลาลงคะแนนให้ยาวออกไปซึ่งจะส่งผลให้การนับคะแนนต้องล่าช้าออกไปเล็กน้อย และข่าวลือเรื่องการวางระเบิดในรัฐจอร์เจียมาจากอีเมลแอดเดรสของผู้ใช้งานชาวรัสเซียที่เคยพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ที่ผ่านมา

6 พ.ย.67 **รัสเซีย “กองกำลังยูเครนยิงปืนใหญ่โจมตีทหารเกาหลีเหนือในแคว้นเคิร์สก์ ของรัสเซีย”**

สนช.AP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายอังเดร โควาเลนโค ผู้อำนวยการของศูนย์เพื่อการต่อต้านการแพร่ข่าวเท็จ ซึ่งสังกัดอยู่กับสภาความมั่นคงของยูเครน เมื่อ 5 พ.ย.67 ที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนยิงปืนใหญ่โจมตีทหารเกาหลีเหนือกลุ่มแรกที่เข้าประจำการในแคว้นเคิร์สก์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม นายควาเลนโคไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีดังกล่าว ขณะเดียวกันทางการยูเครน รายงานว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองซาปอริซเซีย ทางตอนใต้ของยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 16 ราย ขณะที่ นายอังเดร เยอร์มัค หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดี ยูเครน เรียกร้องพันธมิตรชาติตะวันตกเพิ่มการสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครน เพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซีย

11 พ.ย.67 **รัสเซีย “ยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโก ถือเป็นภารกิจด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครน”**

กท.ของรัสเซีย ระบุว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน จำนวนอย่างน้อย 34 ลำ โจมตีพื้นที่ กรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซีย เมื่อ 10 พ.ย.67 ซึ่งถือเป็นภารกิจด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครน นับตั้งแต่ สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้น เมื่อปี 2565 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าว พร้อมเปิดเผยว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียทำลายโดรนของยูเครนอีก 50 ลำเหนือพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศ ขณะเดียวกัน ทางการยูเครน ระบุว่ารัสเซียส่งโดรนจำนวน 145 ลำ โจมตียูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ ซึ่งถือเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียด้วยเช่นกัน ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนยิงสกัดกั้นโดรน เหล่านี้ได้ 62 ลำ

11 พ.ย.67 **สหรัฐฯ “เหตุกราดยิงในมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ เสียชีวิต 1 ราย”**

เกิดเหตุกราดยิงในมหาวิทยาลัยทัสคีกี รัฐแอละแบมา สหรัฐฯ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 12 ราย โดยผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นอายุ 18 ปี แต่ไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่า เหตุการณ์นี้มีมือปืนมากกว่า 2 ราย หรือมากกว่านั้น โดยเจ้าหน้าที่กำลังติดตามไล่ล่าเพื่อนำตัวมาดำเนินคดี

11 พ.ย.67 รัสเซีย “รัสเซียสกัดการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนกว่า 96 ลำ ระหว่าง 9-10 พ.ย.67”

กท.รัสเซีย รายงานความเสียหายจากการพยายามโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของรัสเซีย ในช่วงกลางคืนของ 9 พ.ย.67 ถึงช่วงเช้าของ 10 พ.ย.67 ว่า กองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดและทำลายโดรนกว่า 96 ลำ กว่าร้อยละ 50 มุ่งทำลายกรุงมอสโก และแคว้นไกล์เคียง 7 แคว้นของรัสเซีย ได้แก่ แคว้นบริฮันสค์ (17 ลำ) แคว้นคัสค์ (6 ลำ) แคว้นโอริออล (7 ลำ) แคว้นคาลูกา (7 ลำ) แคว้นรอสตอฟ (3 ลำ) และแคว้นเบลโกรอด (2 ลำ) เป็นเหตุให้สนามบิน 3 แห่ง (Domodedovo และ Zhukovsky ทางตะวันออกเฉียงใต้ และ Sheremetyevo ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโก) ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว และเที่ยวบินกว่า 36 เที่ยวบิน ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินอื่น และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน ทั้งนี้ ยูเครนเพิ่มการโจมตีด้วยโดรนต่อรัสเซียตั้งแต่ ม.ค.67 มีเป้าหมายหลักต่อโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานรัสเซีย แต่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือน จึงทำให้รัสเซียเพิ่มโรงงานผลิตไฟฟ้าของยูเครนเป็นเป้าหมายทางทหาร รวมถึง โรงไฟฟ้าที่ไม่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกทำลายและปิดใช้งานจำนวนมาก

12 พ.ย.67 ยูเครน “รัสเซียปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของแคว้นดนีโปรเปโตรฟสค์ เสียชีวิต 3 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเซอร์ฮี ลีสัก ผู้ว่าการแคว้นดนีโปรเปโตรฟสค์ ทางตอนกลางของยูเครน ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ของแคว้นดนีโปรเปโตรฟสค์ ซึ่งรวมถึงเมืองนิโคปอล และเมืองครีวีวรีห์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน เมื่อ 11 พ.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 19 ราย ขณะเดียวกันสถานพยาบาล ร้านกาแฟ ร้านค้า และอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่ง ได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ ด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ประณามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องชาติพันธมิตรให้การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ยูเครน เพื่อนำไปใช้สำหรับการทำสงครามกับรัสเซีย

14 พ.ย.67 บราซิล “เกิดเหตุระเบิดบริเวณศาลสูงสุดในบราซิลเสียชีวิต”

สนช.BBC รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดบริเวณศาลสูงสุดในบราซิล บราซิล เมื่อ 13 พ.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลสูงสุด รัฐสภา และทำเนียบประธานาธิบดีบราซิล ด้านตำรวจบราซิลระบุว่า กำลังสอบสวนเหตุระเบิดครั้งนี้ โดยยังไม่ทราบเหตุจูงใจ ทั้งนี้ บราซิลยังเผชิญการก่อเหตุรุนแรงจากกลุ่มนิยมนแนวทางขวาจัดและผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีจาอีร์ โบลโซนาโร ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (G7) ในนครริโอเดจาเนโร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล จะเริ่มขึ้นใน 18 พ.ย.67

17 พ.ย.67 ยูเครน “รัสเซียโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของยูเครน โดยมุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ”

สนช.Reuters รายงานว่า ในวันเดียวกันรัสเซียใช้ซีปนาอูธ และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โจมตีหลายพื้นที่ของยูเครน ซึ่งรวมถึงกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย ในเมืองไมโคไลฟ ทางตอนใต้ของยูเครน ด้านนายเซอร์มาน กาลุชเชนโก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยูเครน ระบุว่า กองทัพรุสเซียกำลังโจมตีโรงงานผลิตไฟฟ้าทั่วยูเครน ขณะที่นายอันดรี ซีบิฮา รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครน กล่าวว่า การโจมตีครั้งนี้ ถือเป็นการตอบโต้อย่างจริงจังของรัสเซีย โดยมีเป้าหมายทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของยูเครน ขณะเดียวกัน โปแลนด์ซึ่งมีชายแดนติดทางตะวันตกของยูเครน ระบุว่ากองทัพโปแลนด์เข้าสู่สถานะเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เพื่อเฝ้าระวังการโจมตีจากรัสเซีย

18 พ.ย.67 ยูเครน “สื่อสหรัฐฯ อ้างไบเดนอนุญาตให้ยูเครนใช้ระบบซีปนาอูธระยะไกลได้”

สื่อในสหรัฐฯ รายงานอ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่า ประธานาธิบดี โจ ไบเดน อนุญาตให้ยูเครนใช้ระบบซีปนาอูธทางยุทธวิธีระยะทำการไกล Army Tactical Missile System – ATACMS เพื่อโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย ซึ่งถือเป็นการพลิกกลับนโยบายของสหรัฐฯ ในความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย อย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ คนต่อไป ในอีกสองเดือนข้างหน้า ทั้งนี้ ระบบซีปนาอูธระยะไกล ATACMS มีพิสัยทำการ 300 กม. เป็นสิ่งที่ยูเครนร้องขอมานาน เพื่อใช้โจมตีดินแดนรัสเซีย โดยปัจจุบันกองทัพยูเครนใช้งานระบบ ATACMS ระยะใกล้ของสหรัฐฯ ที่มีพิสัยทำการประมาณ 165 กม.

20 พ.ย.67 ยูเครน “สหรัฐฯ อนุมัติการส่งมอบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลให้แก่ยูเครน”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐฯ เมื่อ 19 พ.ย.67 ที่ระบุว่า นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อนุมัติการส่งมอบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลให้แก่ยูเครน เพื่อนำไปใช้สำหรับชะลอการรุกคืบของกองทัพรัสเซีย ในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครน พร้อมกันนี้ทางการสหรัฐฯ ยังคาดหวังว่ายูเครนจะใช้ทุ่นระเบิดเหล่านี้ในดินแดนของตนเองเท่านั้น และให้คำมั่นที่จะไม่ใช้อาวุธยุทธโศปกรณ์ดังกล่าวในพื้นที่ที่มีพลเรือนอาศัยอยู่ ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น หลังกองกำลังยูเครนยิงซีปนาอูธทางยุทธวิธี (ATACMS) ของสหรัฐฯ โจมตีฐานทัพ ในแคว้นเบรียนสค์ ทางตะวันตกของรัสเซีย ซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครน เมื่อ 19 พ.ย.67 นับเป็นครั้งแรกที่ยูเครนใช้อาวุธยุทธโศปกรณ์ของสหรัฐฯ โจมตีเข้ามาในดินแดนของรัสเซีย

20 พ.ย.67 รัสเซีย “กองทัพยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีเป้าหมายในรัสเซีย”

กองทัพยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลสตอร์มชาโดว์ ที่ได้รับมอบจากสหราชอาณาจักรในการโจมตีเป้าหมายในรัสเซียครั้งแรก แม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการออกมายืนยันจากสหราชอาณาจักรว่าอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธดังกล่าวโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหรือไม่ หลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐฯ อนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกล ATACMS และยูเครนเริ่มใช้ยิงโจมตีรัสเซีย เมื่อ 19 พ.ย.67 ด้านนายเซอร์เกย์ นารีชกิน ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซีย เตือนว่าทางการรัสเซียจะดำเนินการตอบโต้ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ที่อนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธดังกล่าวโจมตีในดินแดนของรัสเซีย อนึ่ง ขีปนาวุธสตอร์มชาโดว์ มีพิสัยทำการสูงสุดประมาณ 250 กม. เป็นอาวุธประเภทยิงออกจากเครื่องบิน และพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วใกล้เสียงกับเสียง สามารถบินในระดับต่ำ ก่อนทิ้งตัวสู่เป้าหมาย และจุดระเบิดหัวรบระเบิดแรงสูง โดยสตอร์มชาโดว์ได้รับการยกย่องให้เป็นอาวุธในอุดมคติสำหรับการทะลวงหลุมหลบภัย และคลังอาวุธ อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาที่สูงถึงลูกละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้การใช้งานแต่ละครั้งต้องผ่านการวางแผนเป็นอย่างดี

20 พ.ย.67 รัสเซีย “รัสเซียใช้ขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) โจมตียูเครนเป็นครั้งแรก”

สนช. Ruters รายงานว่า กองทัพอากาศยูเครน เปิดเผยแพร่รัสเซียใช้ขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) โจมตียูเครนเป็นครั้งแรก โดยยิงจากแคว้นอัสตราคันเพื่อโจมตีเมือง Dnipro ด้านทิศตะวันออกของยูเครน มีระยะทางห่างกันประมาณ 700 กม. ทั้งนี้ การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐฯ และอังกฤษโจมตีดินแดนรัสเซีย ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนเรียกร้องให้ชาวยูเครนไม่ตื่นตระหนกในช่วงเผชิญการโจมตีทางอากาศอย่างหนักจากรัสเซีย ทั้งนี้ ทอ.ยูเครน ยังไม่สามารถระบุถึงรายละเอียดประเภทหัวรบและรุ่นของขีปนาวุธ รวมทั้ง ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์

22 พ.ย.67 รัสเซีย “รัสเซียส่งขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศให้แก่เกาหลีเหนือ”

สนช. AP News รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงของนาย Shin Wonsik ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ว่า รัสเซียส่งขีปนาวุธและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบป้องกันภัยทางอากาศให้แก่เกาหลีเหนือเพื่อตอบแทนที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรัสเซียสู้รบกับยูเครน และว่าขีปนาวุธที่ส่งให้เกาหลีเหนือน่าจะเป็นขีปนาวุธแบบภาคพื้นดินสู่อากาศ S-400 พร้อมระบบเรดาร์ภาคพื้นดิน ทั้งนี้ แม้อาวุธดังกล่าวจะเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดของรัสเซีย แต่มีการตั้งข้อสงสัยถึงระดับขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าว เนื่องจากหัวที่ผ่านมารัสเซียไม่สามารถสกัดการโจมตีทางอากาศด้วยโดรนของยูเครนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

25 พ.ย.67 **รัสเซีย “รัสเซียใช้ซีปนาวูรและโดรนโจมตีกรุงเทพฯ พื้นที่ทางตะวันออก และทางใต้ของยูเครน”**

สนข.Reuters รายงานแถลงการณ์ของยูเครนว่า รัสเซียยิงซีปนาวูรทำลายอาคารที่พักอาศัย ในเมืองคาร์คิฟในทางตะวันออกทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 23 คน และสร้างความเสียหายให้กับอาคารกว่า 40 หลัง และโจมตีเมืองโอเดสซาในทางใต้ของยูเครนทำให้มีผู้บาดเจ็บ 10 คน และใช้โดรนจำนวนมากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานภูมิภาคมิโคลีฟทำให้เกิดไฟฟ้ดับชั่วคราว รวมถึงโจมตีกรุงเทพฯ โดย ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกีของยูเครนเรียกร้องให้ชาติตะวันตกที่เป็นพันธมิตรของยูเครนเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการประกอบระบบอาวุธเข้าถึงรัสเซีย

26 พ.ย.67 **ยูเครน “ยูเครนเตรียมส่งทูตพิเศษเยือนเกาหลีใต้เพื่อหารือประเด็นกองทัพเกาหลีเหนือ”**

สนข. Yonhap รายงานว่า นายอันดรี ซิปีฮา รมว.กต.ของยูเครน หารือกับ นาย โช แท-ยูล รมว.กต.ของเกาหลีใต้ ระหว่างการประชุมของ รมว.กต.ของกลุ่มประเทศ G7 อิตาลี เมื่อ 25 พ.ย.67 ในการส่งกองกำลังของเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียในสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดย นายซิปีฮา เน้นย้ำความจำเป็นการดำเนินการตอบสนองต่อการสังหารของเกาหลีเหนือ โดยอธิบายว่าเป็น “ข้อกังวลด้านความมั่นคงร่วมกันของทั้งสองประเทศ” และความคาดหวังว่าเกาหลีใต้จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับยูเครนในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางทหารที่ผิดกฎหมายระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือ และจะส่งทูตพิเศษมาเยือนเกาหลีใต้เร็วๆนี้ ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดียุน ชุก ยอล ของเกาหลีใต้ ประกาศโครงการสันติภาพและความสามัคคีในยูเครน ระหว่างเยือนยูเครน เมื่อ ก.ค.66
